



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số 1500 7 tháng 4 năm 2024

Nhiệt Tình

*Nhiệt tình phục vụ tới tâm an
Khó khổ gian nan tự bạc bàn
Chuyển tiến thực hành trong thức giác
Cảm minh nguyên lý hợp tâm bàn*

Lương Sĩ Hằng

Mục Bé Tám 1998

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

*Kính bái,
Bé Tám*

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) *Qui hình vạn trạng là sao ?*
- 2) *Vết mây lướt gió thì phải vết làm sao ?*
- 3) *Muốn tu đúng đường thì phải làm sao ?*
- 4) *Tại sao tu hoài không tiến ?*
- 5) *Lý do nào thúc đẩy tổ chức Thiên Ca ?*
- 6) *Muốn có sự đoàn kết trong xây dựng thì phải làm sao ?*
- 7) *Quyết tâm tu thì phải làm sao ?*

1) Monaco, 09/01/98 2 :20 AM

Hỏi : Qui hình vạn trạng là sao ?

Đáp : Thừa qui hình vạn trạng là phải về không, vạn sự khởi đầu bởi nhứt không, từ trong không mà có tất cả

Kệ :

*Ánh sáng quán xuyên vạn linh chuyển
Trong không mà có cảm giao liền
Hòa đồng cảm thức duyên tình đẹp
Khó khổ không lo tự tiến xuyên*

2) Monaco, 10/01/98 3 :15 AM

Hỏi : Vệt mây lướt gió thì phải vệt làm sao ?

Đáp : Thừa muốn vệt mây lướt gió thì phải thành tâm hành pháp, sau khi nhập định tự thấy mình vượt khỏi lớp mây đen trên bộ đầu, đứng trên mây ý bay đi nghe tiếng gió ù ù bên tai

Kệ :

*Thực hành tự tiến chẳng lầm sai
Thức giác minh tâm tự tiến hoài
Trì trệ không còn thông chánh pháp
Tự hành tự tiến chẳng còn sai*

3) Monaco, 11/01/98 3 :50 AM

Hỏi : Muốn tu đúng đường thì phải làm sao ?

Đáp : Thừa muốn tu đúng đường thì phải nhịn nhục và sửa tiến hằng ngày, tâm tình lúc nào cũng đổi mới, hướng về sự thanh tịnh mà tu

Kệ :

*Biết mình thật sự là ngu dại
Sửa tiến tâm linh tự tiến hoài
Phiền muộn không còn trong ý thức
Trì tâm thực hiện chẳng lầm sai*

4) Monaco, 12/01/98 2 :45 AM

Hỏi : Tại sao tu hoài không tiến ?

Đáp : Thừa tu hoài không tiến là vì nghiệp lực từ nhiều kiếp đã dồn dập trong thần kinh khối óc, chỉ có nhịn nhục kiên nhẫn hành pháp thì mới giải được nghiệp tâm, trì niệm lục tự A Di Đà Phật, khai triển huyền bí của nội tâm thì sẽ đạt tột sự vi diệu của Trời Phật mà hành triển

Kệ :

*Tu hành thật sự cảm giao liền
Khai trí mở tâm tự tiến xuyên
Tận độ duyên lành Trời chuyển phước
Bình tâm học hỏi tự mình yên*

5) Monaco, 13/01/98 12 :00 AM

Hỏi : Lý do nào thúc đẩy tổ chức Thiên Ca ?

Đáp : Thừa sự sáng suốt của Thượng Đế ân độ xây dựng đại sự chung là đưa đạo vào đời, tạo thành khí giới tình thương và đạo đức

Kệ :

*Xây dựng chung hành trong ý thức
Thực hành chơn pháp tự mình mình
Cộng đồng thức giác là chơn phước
Qui nguyên giềng mối rõ hành trình*

6) Monaco, 14/01/98 7 :00 AM

Hỏi : Muốn có sự đoàn kết trong xây dựng thì phải làm sao ?

Đáp : Thừa muốn có sự đoàn kết trong xây dựng thì phải thực thi trật tự và thật thà, hòa hợp với nguyên lý của Trời Đất mà phục vụ thì rất dễ đoàn kết tốt đẹp và mỹ mãn trong hành trình tu tiến đến vô cùng thức giác

Kệ :

*Bình minh khai triển trí quang hành
Thức giác bình tâm hướng cõi thanh
Giềng mối hành trình trong chơn thức
Thành tâm tu luyện tự mình thanh*

7) Monaco, 15/01/98 12 :00 AM

Hỏi : Quyết tâm tu thì phải làm sao ?

Đáp : Thừa quyết tâm tu thì phải thực hành đều đặn và đứng đắn trong trật tự hằng ngày, thì sẽ đạt được kết quả tốt ở tương lai, bình tâm hành pháp tạo được nhịn nhục tối đa thì phân hồn sẽ được thanh nhẹ

Kệ :

*Thực tâm muốn trở về quê nội
Gốc gác Trời ban chẳng tị tòi
Cương quyết thực hành tâm thức giác
Tin lành sẽ đến chẳng sang tòi*

Trâu Bò

Trâu bò có hạnh trâu bò
Có tâm bồ tát giúp cho người đời
Sống thời chẳng cãi một lời
Chết thời toàn bộ giúp thời thế nhơn
Hy sinh chẳng có giận hờn
Tình bò sâu đậm tình đời lạc thoi
Thế nhân tranh chấp đạt ngôi
Tay không đi mất ôi thoi thế tình
Đi đi lại lại cũng mình
Bày trò loạn động kết tinh chẳng còn
Tâm tu học hỏi hao mòn
Đến ngày thử thách biết con Cha Trời
Ngâm cam chẳng nói một lời
Lui về thanh tịnh thức thời giác tâm
Nam Mô Lục Tụ thì thâm
Giải phần tâm nghiệp siêu âm đạt hòa
Cảm thông nguyên lý tình Cha
Trong ngoài khai triển vượt qua cảnh đời
Thương yêu nguyên lý của Trời
Hy sinh trọn kiếp hưởng đời Thượng Ngươn
Vì mình vì họ rõ ơn
Cha Trời ban phước giải cơ mê sâu
Từ tâm học hỏi nhiệm mầu
Cha ban mùi đạo trước sau dung hòa
Trâu bò phải giữ thật thà
Thương yêu tận độ chan hòa tình thương./.

Lương Sĩ Hằng

01-06-1989

DU THUYỀN ỔN ĐỊNH

Florida 12- 01- 1995 (tiếp theo)

Cho nên các bạn ngày hôm nay có duyên lành được tu thiền tự thức, biết làm Pháp Luân Thường Chuyển, lấy nguyên khí của Trời Đất khai sáng tâm thức của chính mình là một dịp may cho phần hồn đang trong hành trình tiến hóa. Ngày hôm nay vật chất đã tiến hóa càng ngày càng nhanh, bây giờ chúng ta cảm thức sự tiến hóa của vật chất thì chúng ta rất thẹn. Làm chủ thể xác mà chưa hiểu mình là rất thẹn, tại sao? Vì thiếu thanh tịnh mà thôi.

Hôm nay tôi nói cũng đã dài, các bạn tham thiền rồi sẽ ý thức lần lần, thấy rõ cuộc sống của chúng ta không thật và chúng ta phải cố gắng tu để về với cái cảnh chúng ta đã bị nạn nhiều kiếp rồi, mới giam hãm trong một cơ tạng tôi tắm này. Quyết tâm tu thì tự nhiên nó phát sáng, nó phát sáng rồi các bạn đi đâu? Đi nơi ánh sáng, hội nhập trong ánh sáng mà sống, thì lúc đó các bạn mới chứng minh là sự vô sanh bất diệt của Như Lai, vẫn còn. Cho nên những người nào mà tu khá nói "tôi gặp Đức Như Lai thì bị trách móc...", vì tham dâm của con người ai cũng có. Lắm trong xác con người là trong nguyên lý tham dâm. Rồi bây giờ làm cái này, làm cái kia, củng cố cái này, củng cố cái kia, rốt cuộc rồi cũng tiêu. Bao nhiêu sử sách để lại đâu có vị nào thành công đâu, rồi bây giờ nhà lầu, này kia kia nọ cứng cáp, nhưng mà gió lốc rồi cũng tiêu hết à, đâu còn gì đâu.

Cho nên thiên cơ biến chuyển vô cùng, thấy vui đây mai mất! Mà mất, chúng ta mất là trước khi mất là chúng ta hiểu ta, thì lúc chết chúng ta biết đường đi, khỏi khổ khỏi nhờ ai. Cho nên nhiều người đề danh tiền rồi chết cúng ông, cúng bà rồi cúng nhang khói đốt, gần cháy nhà, nhưng mà phần hồn vẫn khổ đâu có tiến! Cầu nguyện tùm lum hết mà chính người đó nó không hành làm sao tiến. Cho nên văn minh nhất là Vô Vi, phải thực hành để tự thức, mới tiến hóa nổi, chỉ có thực hành mới là chánh.

Cho nên các bạn xem, tuổi càng ngày càng lớn, hiểu càng nhiều việc, thấy xa hơn, nhưng mà chuyện đời thôi. Thấy chuyện đời, lịch sử người này, lịch sử người kia, lịch sử người nọ, chèn ép trong khối óc chúng ta nhiều chuyện lắm. Thấy ông nào cũng hay mà chúng ta chưa hay, lo tu thanh tịnh mới hiểu giá trị của chính mình đang đứng vào đâu và sẽ đi đâu? Chỉ có thanh tịnh mới giải quyết được mọi sự; nếu thiếu thanh tịnh không bao giờ giải quyết được một chuyện gì. Nói thôi, chớ làm không được. Nhờ đỡ đầu này, nhờ đỡ đầu kia sanh tập quán lợi dụng mà thôi không tiến hóa nổi. Cho nên người tu Vô Vi dốc lòng tu, khai sáng chính mình, tự thức mới thấy chúng ta tiết kiệm được nhiều, không xài phí nhiều, lo sửa tu tiến sức khỏe càng ngày càng gia tăng, mặt mày càng ngày càng trẻ. Vì nó vui, vui được hiểu lấy chính nó, vui được thấy nó hòa hợp với Trời Đất, chớ nó không có xa cách với Trời Đất. Vì luồng điện nuôi dưỡng các bạn, vũ trụ quang ban chiếu các bạn hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, không bao giờ bỏ các bạn, mà chính các bạn lại bỏ vũ trụ quang. Các bạn có một chút sáng suốt, tưởng sáng suốt của mình! Sự sáng suốt của các bạn là phối hợp nhiều khả năng của càn khôn vũ trụ, ban cho các bạn một ánh

sáng để hiểu việc tấn thối tiến hóa của tâm linh. Nhưng mà các bạn chỉ có một góc đó rồi tự đắc, tưởng ta là bảnh, người kia là ngu! Thực tế là mình ngu mà không biết, tưởng người khác là ngu. Mà mình ngu cũng chưa đủ ngu hơn người ta, làm sao mình sáng suốt. Ngu phải đủ ngu, con người nó mới sáng suốt, thật sự ngu. Tiên, Phật, Thánh đều nhịn nhục mới thành công, mà chúng ta chưa đủ ngu là chưa đủ nhịn nhục, nhịn nhục lúc nào cũng thẳng.

Tất cả gia đình mọi người ở thế gian ồn ào ào rồi đâu cũng sẽ vào đây. Tôi đã thường nói trong băng giảng cho các bạn để hiểu rõ, cuộc sống phải có sự kích động và phản động, nhờ sự kích động và phản động chúng ta mới dũng mãnh thăng hoa và dứt khoát cái tình đời tạm bợ và tiến về cái cõi vĩnh cửu vô sanh của phần hồn. Chớ vồn vện đã chứng minh cho các bạn, các bạn từ cõi Không đến đây và các bạn phải trở về hai bàn tay không, không có gì hơn hết, rất rõ ràng. Bạn có giỏi cách mấy đi nữa cũng là đúng thì đúng giờ các bạn cũng phải ra đi, tiến hóa một cõi vô cùng trung đạo ở bên trên, học hỏi mãi. Cho nên cần khôn vũ trụ cũng đang tiến hóa từ li từ tí, mới cấu thành ánh sáng cho chúng ta cộng hưởng. Chúng ta đã tận hưởng cái ánh sáng, mà chúng ta không biết khai sáng tâm thức của chúng ta, mắt trái của các bạn nhìn gần, mắt mặt của các bạn nhìn xa, nó cũng đại diện mặt trời và mặt trăng, rõ ràng. Cơ tạng của bạn là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Kim là phổi, mộc là gan, thủy là thận, hỏa là tim, thổ là bao tử, nó có màu sắc hết. Kim màu vàng, tim màu đỏ, gan màu xanh, thận màu trong, thổ màu đen. Màu trắng màu đen rất rõ ràng, thì chúng ta tu thiền tại sao chúng ta Soi Hồn, Pháp Luân, Thiên Định nhắm mắt là thấy ánh sáng lóng lánh trước mắt, do đâu? Là sự thanh nhẹ của ngũ tạng hưởng thượng kết hợp thành màu sáng, từ đó nó sẽ biến hóa thành mô ni châu, tiến hóa vô cùng. Chúng ta không thực hành làm sao kết tụ được mô ni châu? Từ trong ngũ tạng phát sáng ra thì chúng ta mới thấy đường đi nước bước chính mình phải tu. Tu để tiến chớ không phải tu thụt lùi, tu chán đời tự tử, cái đó là không nên! Tu để thức tâm và tiến hóa tới vô cùng dũng mãnh thăng hoa thật sự, dẫn thân bất cứ hoàn cảnh nào. Nếu chúng ta hiểu là điện, thì chỗ nào cũng cần điện hết, thì lúc đó các bạn không có sợ đói, không có lo khổ nữa. Cái người sợ đói là cái người chuyên môn lường gạt người khác, người đó sợ đói. Lường gạt để lấy cái đồng tiền đó nó dẫn sai con người, hướng về con đường dâm dục ăn nhậu, tạo sai cho chính mình và không tiến hóa. Không dốc lòng trở về với thanh tịnh của chính mình và hòa hợp với đại bi ở bên trên, thì lúc nào chúng ta cũng là một tội nhân chưa thức giác. Còn nhờ điện này, điện kia, điện nọ điện đó là họ đã thành công, họ mới có một luồng điện hóa độ, mà chúng ta không hưởng thượng khai sáng chúng ta tiến lên, thì chúng ta làm sao nhận được cái luồng thanh quang đó và tự thức tự tiến được, mà ý lại là chỉ có đi xuống thôi. *(còn tiếp)*

Đề tài suy gẫm

Đang thiền nhẹ bỗng cảm thấy nặng?

Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, đây là một câu hỏi về hành thiền. Thưa Thầy, tại sao lúc đang đi lên thì con lại thấy như bị ngừng lại, khó chịu vô cùng?

Đức Thầy: Vì luồng điện mình còn nhẹ, hạnh đức mình chưa đầy, công phu chưa đúng mức; tới đó, điện người ta có giới, có giới đang hoang: nhẹ thì gặp nhẹ hơn; thì lúc đó ta nặng thì ta phải hồi lại rồi, thì nó khó chịu. Lúc đó mình xả ra, chúng ta hít Chiều Minh giải nó, rồi ngồi lại; chớ đâu có sao!

Mà đó là cái kỳ công; phải làm! Thượng Đế đã tạo lập con người ra, bây giờ phải làm trở lộn lại, thì phải dày công, chớ không phải một lúc được đâu! Một lúc được, người ta đi về Trời hết rồi! Bây giờ người càng ngày càng đông là tại không có đi về Trời! Bởi vì đây mà mình có ý nguyện đi về Trời, mình phải làm nhiều hơn mới đi được; phải dày công hơn mới được.

TV Hai Không, Khóa 1 (9/1/1995)

LỊCH TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ CÁC KHÓA SỐNG CHUNG NĂM 2024

	Địa điểm	Thời gian
Khóa sống chung HỘI TỤ DỨT KHOÁT 2024	Zeebrugge, Belgique	9/5/2024 - 12/5/2024
Khóa sống chung 1 Chung Thiền, tịnh khẩu và niệm Phật	Thiền viện Vĩ Kiên	5/6/2024-11/6/2024
Khóa sống chung Trại Hè Thiền viện Nhẫn Hòa	Thiền viện Nhẫn Hòa	3/7/2024 – 6/7/2024
Lễ Liễn Đạo Đức Thầy (Âm lịch 5 tháng 8)	Thiền viện Nhẫn Hòa	7/9/2024-8/9/2024
Khóa sống chung 2 Chung Thiền, tịnh khẩu và niệm Phật	Thiền viện Vĩ Kiên	16/9/2024-22/9/2024
ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ KỶ 40 “Tâm Thành Tự Thúc”	Bali, Indonesia	22/09/2024 – 27/9/2024
Giỗ Đức Thầy	Thiền viện Vĩ Kiên	22/9/2024

THƯ TỪ LAI VẮNG

Quận 8, ngày 11/11/1995

Kính thưa Thầy,

Hôm nay con kính phiền Thầy từ bi phân giải cho con một ít thắc mắc.

Trước tiên con xin cảm ơn thư của Thầy hồi đầu năm đã khuyên giải. Nay con đã tự ý thôi công việc làm ở trong chợ cá. Tuy bây giờ đang thất nghiệp nhưng cũng tạm cố cơm ăn qua ngày. Hy vọng ơn trên rồi sẽ ban bố cho con sớm an cư lạc nghiệp để tu hành.

Thưa Thầy,

Gần đây con có tới lui đàm đạo với dì Bảy Thanh Đa (đây là biệt danh của dì bảy Nguyệt hồi trước tu, ở cư xá Thanh Đa, nổi tiếng đã lâu). Có lẽ Thầy đã biết dì Bảy. Dì Bảy Thanh Đa đã tâm sự là dì đã tu xuất hồn và mở con mắt thứ ba. Vừa qua dì Bảy có nói với con rằng: "Ông Tư Đồ Thuận Hậu qua đi dạy là con sắp sửa trả pháp". Dì cho biết khoảng hết năm nay con sẽ nhẹ nghiệp, xuất hồn và phải thờ pháp luân thường chuyển theo cách đặc biệt mà xưa Thầy đã dạy riêng cho Dì. Dì nhìn con nói con bắt đầu luyện tập được.

Con đã làm thử theo cách thờ đó như thế này: Khi công phu vẫn thờ 6 hơi, nhưng khi đã thờ thật đầy bụng (bụng còn phình ra) thì phải thờ cho xuống dưới rún một chút. Lúc đó dương vật của con tuy không cương cứng như lúc làm tình, nhưng vẫn giựt giựt đứng lên trong trạng thái mềm mại. Con xin nói rõ hơn, dương vật thường thì lúc cương cứng mới ngẩng lên được, nhưng đàn này vẫn mềm rủ vẫn giựt giựt lên được. Rồi sau đó con mới thờ ra cho thật hóp sát bụng, khi đã thật sát bụng thì ráng thêm chút nữa. Làm như vậy mỗi hơi đàm đĩa, đồn đồn lên đầu tốc ánh sáng nhiều hơn bình thường. Con đã làm thử như vậy một vài đêm. Xin Thầy cho biết con có nên tiếp tục thờ vậy không? (À, dì Bảy còn cho biết với cách thờ như vậy, nếu ở đàn bà thì ở lỗ tiểu của đàn bà sẽ dật ra hơi).

Mu cũng, có một bài học con thật sự nan giải hơn 10 năm qua. Con thì đã tu, vợ con chưa tu mặc dù cũng hiểu đạo và thích nghe băng Thầy và một đứa con gái nay đã hơn 10 tuổi đã tu thiền theo con. Không biết do ma tính hay nghiệp lực gì cứ làm vợ con nợ nần hoài, tuy có nhiều sự may mắn hóa giải. Nhưng nếu như vậy hoài chắc cũng có lúc gia đình tan tác. Vậy con xin Thầy ban bố điển lành cho vợ con ăn năn sám hối. Còn nếu không đến lúc nào đó nó bỏ trốn nợ hay tự tử mà chết, thì có làm ảnh hưởng gì đến con cái và con không? Mình có chịu trách nhiệm gì không nếu phó mặc? Riêng Dì Bảy thì cho biết vợ con có linh căn làm Thầy sau này, vì có điển của một vị địa tiên theo hộ phò và mượn xác. Vậy kính xin Thầy cho lời minh giải thêm.

Thành tâm kính bái Thầy đã phân giải cho con và nhân loại. Nguyện một lòng son sắt tu hành để trả ơn Thầy.

Kính thư,

T O M

(215)

Ngày 2 tháng 3 năm 1996

Q M

Thầy đã nhận được thư của con đề ngày 11/11/95, được biết con đang ở trong tình trạng lo âu chưa thoát được.

Làm người chỉ có hai lực mà thôi:

- a) Thực hành phương pháp công phu đứng đắn trọn lành thì sẽ đạt được pháp lực rõ ràng.
- b) Nếu hướng về đời, cưới vợ đẻ con tức là tạo nghiệp lực cho chính mình, lúc nào cũng thấy khổ mà không biết tại sao khổ.

Còn về Pháp Luân Thường Chuyển thì hành như vậy rất đúng. Nên trì chí hành đều và không hướng tâm về nơi khác.

Tình trạng hiện tại của con là nghiệp lực đang lối cuốn, vậy con nên giữ tâm thanh tịnh thực hành đứng đắn, nhiên hậu mới có cơ hội ảnh hưởng vợ con. Con sẽ nhờ nghiệp lực đưa phần hồn của con trở về thanh tịnh thay vì lo âu không cần thiết. Vạn sự trên đời là không. Tâm ta luôn luôn hướng thượng, tự hóa giải mọi sự trần tục có thể lối cuốn khối óc và cơ tạng. Dứt khoát tu tiến thì mọi sự sẽ được an yên ở tương lai. Thiên địa nhơn, con là người đại diện thiên địa, vậy con nên khai sáng lấy con mà tiến. Toàn thân của con là điển quang, cấu trúc bởi nguyên lý của Trời Đất. Hành pháp đứng đắn thì sẽ được giải nghiệp và thanh tịnh, nghiệp lực sẽ giúp chúng ta tiến nếu chúng ta thật thà nhận lỗi và tu tiếp thì sẽ đạt. Mỗi người đều có một cuộc sống khác nhau và một cái chết cũng khác nhau. Hiểu điều này thì mới thấu triệt được luật tự nhiên của trời đất, an tâm tu thiền là đúng.

Chúc con vui tiến.

Quý thương,



Lương Sĩ Hằng

(216)

Thông báo video & Audio Tuần Lễ 14, 07-04-2024

1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiên tuần này:

Chon Kinh 5,6

<https://youtu.be/2ZrSmvJlaQg>

Thực Chất và Tình Thương

<https://youtu.be/KGculUfAT68?si=GKuY3auOosv34hgL>

Để có thể nghe trọn vẹn Lời Đức Thầy giảng mà không bị quảng cáo nhảy vô thì Quý Vị nhấn Pause rồi nhấn vô đường link màu xanh sau chữ voviaudio.

2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này:

MỤC BÉ TÁM bàn bạc cùng các bạn khắp Năm Châu - Cuốn 9 - Câu 348 tới 380- Tháng 10 năm 1991 Chúng tôi có để Timestamp để Quý Vị có thể tìm lại những câu nhập tâm mà muốn coi lại nhiều lần. Xin nhấn vô chữ ...more sẽ ra.

https://youtu.be/R_faOtiReks?si=1fENCqaYbYNr7M8e

Tuần Báo Phát Triển Điện Năng số 1500 ngày 07-04-2024

<https://youtu.be/wYq3qVrZXtk?si=usMCePdAUaWI957u>

Cùng Đọc Thơ Đức Thầy cuốn 1.

https://youtu.be/LNeIj47IY_k

Short - Chon Ngôn Đức Thầy – tại Đại Hội Tâm Thức Dồi Dào 2023

<https://youtube.com/playlist?list=PL-4zCken8HnwX1ckCVXCs6AIKWdVL8rX5&si=ZskYfUSnzzpVGf9y>

3. Xin mời Quý Vị nghe lại nhạc

Lý Con Sáo - Cuốn video đã được 10 ngàn lần xem.

<https://youtu.be/JIZaPnMaTQg?si=laLhc2HwOuBtiNSw>

Ban video kính mời

Thông Tin
ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ KỶ 40 “Tâm Thành Tự Thức”
Bali, Indonesia
22.09.2024 – 27.09.2024

Ngày 5 tháng 4 năm 2024

Kính thưa quý bạn đạo,

Xin quý bạn lưu ý:

Thời hạn chốt ghi danh và đóng hết lệ phí Đại Hội 2024 là ngày 1 tháng 5 năm 2024. Sau thời hạn 1 tháng 5, chúng tôi không thể hoàn trả lệ phí đại hội nếu quý bạn hủy bỏ, vì phải đóng tiền trước cho khách sạn. Xin quý bạn thông cảm.

Nếu quý bạn chưa mua vé máy bay, xin mua sớm để được giá tốt.

Nếu quý bạn đã mua vé máy bay rồi, xin quý bạn gửi lộ trình bay cho ban ghi danh địa phương để chúng tôi kịp thời làm danh sách vận chuyển, và sắp xếp xe đưa rước tại phi trường, v..v...

Hoặc quý bạn có thể email lộ trình bay cho ban vận chuyển : bcvdhvovi@gmail.com

Thành thật cảm ơn quý bạn,
Ban Ghi Danh Đại Hội Vô Vi Quốc Tế

Xin vào trang mạng <https://www.phaplyvovi.org> để tải phiếu ghi danh hay phiếu vận chuyển theo đường link dưới đây:

https://www.phaplyvovi.org/event_demos/dai-hoi-vo-vi-quoc-te-2024

Hoặc bấm vào hình dưới đây:



Phiếu Ghi Danh
ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ KỶ 40 “Tâm Thành Tự Thức”
 Bali, Indonesia
 22.09.2024 – 27.09.2024

Họ / Tên (theo passport):		Nam : []	Nữ : []
Họ / Tên (trên bảng tên nếu khác)			
Ngày sinh (dd/mm/yyyy) :		Quốc Tịch :	
Địa chỉ (tên đường và số nhà):		Thành Phố :	
Tiểu Bang:	Mã số vùng:	Quốc Gia:	
Email:	Nhận newsletter tin tức ĐH via email: [yes] [no]	Đ.T. di-động :	
Tên người thân (liên lạc khi khẩn cấp):		Điện thoại:	

*****Quý ban nên mua Bảo Hiểm Du Lịch (travel insurance) để phòng xa khi cần thiết.**

LỆ PHÍ ĐẠI HỘI 22.09.2024 (check-in) – 26.09.2024 (check-out)

Phòng		Lệ Phí Đại Hội cho 1 người	Tổng Cộng
Phòng 3 người	Người Lớn	580 USD	
Phòng 2 người	Người Lớn	650 USD	
Phòng 1 người	Người Lớn	990 USD	
Trẻ em dưới 12 tuổi ở chung với 2 người lớn	Tối đa 1 Trẻ em dưới 12 t. *Chung phòng với 2 người lớn	380 USD	
Trẻ em trên 12 tuổi = tính như người lớn			

Ghi Danh Đại Hội Và Hậu Đại Hội (6 ngày 5 đêm từ 22.09.2024 - 27.09.2024 cộng với 5 bữa ăn sáng, 3 bữa ăn trưa và 3 bữa ăn tối trong 3 ngày đại hội, 1 bữa ăn tối hậu đại hội,

Phòng	PACKAGE KHÔNG ĐI TOUR	Lệ Phí Đại Hội & Hậu Đại Hội cho 1 người	Tổng Cộng
Phòng 3 người Hậu đại hội Không đi tour	Người Lớn	710 USD	
Phòng 2 người Hậu đại hội Không đi tour	Người Lớn	790 USD	
Phòng 1 người Hậu đại hội Không đi tour	Người Lớn	1220 USD	
Trẻ em dưới 12 tuổi	Tối đa 1 Trẻ em dưới 12 t.	450 USD	

ở chung với 2 người lớn	*Chung phòng với 2 người lớn	
Trẻ em trên 12 tuổi = tính như người lớn		

XIN LIÊN LẠC BAN GHI DANH VÌ CÓ THỂ HẾT CHỖ ĐI TOUR

Phòng	PACKAGE CÓ ĐI TOUR	Lệ Phí Đại Hội & TOUR cho 1 người	Tổng Cộng
Phòng 3 người Hậu đại hội + TOUR BALI	Người Lớn	740 USD	
Phòng 2 người Hậu đại hội + TOUR BALI	Người Lớn	820 USD	
Phòng 1 người Hậu đại hội + TOUR BALI	Người Lớn	1250 USD	
Trẻ em dưới 12 tuổi	Tối đa 1 Trẻ em dưới 12 t. *Chung phòng với 2 người lớn	480 USD	
Trẻ em trên 12 tuổi = tính như người lớn			

Chỗ ở trước Đại Hội : Khách sạn GRAND HYATT BALI (giá phòng đã tính 21% thuế, bao gồm ăn sáng)

	1 Đêm mỗi người	Đêm 20.09.2024	Đêm 21.09.2024	Tổng Cộng
Phòng 3 người	75 USD			
Phòng 2 người	90 USD			
Phòng 1 người	175 USD			
Tối đa 1 Trẻ em dưới 12 t. *Chung phòng với 2 người lớn	30 USD			

XIN LƯU Ý: KHI GHI DANH PHÒNG 3 NGƯỜI XIN GHI DANH ĐỦ TÊN 3 NGƯỜI CÙNG PHÒNG

BAN GHI DANH MỚI GIỮ PHÒNG ĐƯỢC- Phòng 3 người có 2 giường twin và 1 sofa bed, Cảm Ơn quý bạn

Xin chọn loại giường nếu ở 2 người	King Room (2 giường twin xếp sát nhau)		Twin Bed Room (2 giường nhỏ)	
------------------------------------	--	--	------------------------------	--

	Xin xếp chung với: Lưu ý: Bạn đạo ở cùng phòng phải chọn cùng một package (đi tour hoặc không đi tour).
1	
2	

➤ **Chương trình sơ lược**

Ngày	Chương Trình Sơ Lược	Bữa ăn
22.09.2024	Nhận Phòng sau 3 giờ chiều Tối: Hướng dẫn tổng quát Thiền chung	
23.09.2024	Khai mạc; Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy; Tu Học Ngày 1 Thiền chung trưa và tối	3 bữa ăn Ăn sáng, trưa, chiều tại khách sạn
24.09.2024	Tu Học Ngày 2 Thiền chung trưa và tối	3 bữa ăn Ăn sáng, trưa, chiều tại khách sạn
25.09.2024	Tu Học Ngày 3 Thiền chung trưa và tối Văn Nghệ và Bế mạc Đại Hội.	3 bữa ăn Ăn sáng, trưa, chiều tại khách sạn
26.09.2024	Trả phòng trước 12 giờ trưa cho b/đ ra về nếu không tham gia du ngoạn Chi tiết Địa Điểm Du Ngoạn sẽ thông báo sau	Ăn sáng và ăn chiều – hậu đại hội tại khách sạn <i>Tour du ngoạn bao gồm ăn trưa</i>
27.09.2024	Trả phòng trước 12 giờ trưa Bạn đạo ra về	Ăn sáng tại khách sạn

1. **Ghi Danh Đại Hội**

➤ **Hạn chót Ghi Danh: 01 tháng 5 năm 2024 (Có thể hết chỗ sớm hơn)**

Trong trường hợp quý bạn ghi danh trễ sau ngày 01 tháng 05 năm 2024, chúng tôi sẽ thông báo cho quý bạn tùy nếu còn chỗ hay giá phòng đặc biệt.

➤ **Thời hạn và cách đóng lệ phí**

Xin quý bạn đóng tiền đợt 1 trước ngày 01 tháng 3, 2024 để giữ chỗ. (1 March 2024)

Tuy nhiên, phiếu ghi danh chỉ có hiệu lực khi quý bạn đã trả hết lệ phí. Quý bạn cũng có thể đóng trọn lệ phí trong một lần nếu thuận tiện.

Phòng		Đợt 1 đóng trước 1 tháng 3, 2024	Đợt 2 đóng hết trước 01 tháng 5, 2023
Phòng 2 hay 3 người	Người Lớn	400 USD	Phần còn lại
Phòng 1 người	Người Lớn	600 USD	Phần còn lại
	Trẻ em dưới 12t	200 USD	Phần còn lại

Lệ phí sẽ không hoàn trả lại trong trường hợp quý bạn hủy bỏ sau ngày 01 tháng 5

năm 2024 vì BTC phải trả trước lệ phí cho Khách Sạn.

➤ **Phiếu ghi danh và lệ phí đại hội xin gửi về:**

Tất cả lệ phí tham dự Đại Hội xin trả bằng US Dollars (USD)

Personal Check, Money Order, Bank Draft hay cashier's check bằng USD xin đề tên:
VoVi Friendship Association of Northern California

****Ban đạo tại Mỹ có thể ZELLE vào account của Hội AHVV Bắc California. Xin liên lạc trước với Ban Ghi Danh qua email hay text để kiểm tra trước khi Zelle.**

Ban đạo tại Mỹ, Canada, và Bắc California

Liên lạc Ban Ghi Danh:

1. Chị Vũ Tuyết Tiên:
Email: chrisvu58@gmail.com Tel: (408) 775-9020
2. Chị Tôn Thu:
Email: lthumail@gmail.com Tel: (408) 518-2402

Xin gửi phiếu ghi danh và lệ phí/check/money order về địa chỉ:

Đại Hội Vô Vi 2024

c/o Vo Vi Friendship Association of Northern California
P.O. Box 18304
San Jose, CA 95158, U.S.A.

3. Xin gửi phiếu ghi danh và lệ phí về địa chỉ:

Mai Nguyen
PO BOX 1548
OROVILLE- CA 95965- USA
Tel: (714) 598-7291 Email: ghidanhdhvovi@gmail.com
Check payable to VОВI Friendship Assoc of No CA

Ban đạo tại Nam California:

Liên lạc ghi danh

Anh Nguyễn Nhật Hồng Đức, email: nhiminh10@gmail.com,
Chị Châu Vũ Bảo Khanh, email: duckhanh00@gmail.com, Tel. 714-725-0207
Xin gửi phiếu ghi danh và lệ phí về địa chỉ:
6202 CHAPMAN Avenue, Garden Grove, CA 92845, USA

Ban đạo tại Âu Châu (có thể đóng tiền Euro)

Xin ghi danh và đóng lệ phí cho chị Trần Xuân Thu
Tel.: +49 69 5978195, Email: xuan_thu.tran@yahoo.com
Lệ phí chuyển vào trương mục:
VOVI Freundschaftsvereinigung e.V.
Ngân hàng: VR Bank Fulda eG
IBAN: DE75 5306 0180 0005 6369 30

BIC: GENODE51FUL

Mục đích chuyến: DAI HOI 2024

Ban đạo tại Úc Châu

Chị Wan Thi Bích Liễu

39 Glenmore Street

Macleod, Victoria 3085, Australia

Email: lieuvuwan@gmail.com

Tel. 61 3 9432 2690

Tel. di động 61434144976

Ban đạo tại Á Châu (Việt Nam)

Liên lạc: chị Thủy

Tel. 0919260151 Email: truongchungthuy@gmail.com

2. **Chuyến Vận**

Xin chọn PHI TRƯỜNG QUỐC TẾ « NGURAH RAI INTERNATIONAL AIRPORT » (**airport code: DPS**). Xin lưu ý Ban Vận Chuyển chỉ đón Ban Đạo tại International Terminal.

THÔNG BÁO VIDEO KSC <<TÌNH THẦY TẬN ĐỘ>> 2023



THÔNG BÁO VIDEO KSC <<TÌNH THẦY TẬN ĐỘ>> 2023

Hội Ái Hữu Vô Vi Hawai'i xin kính mời quý bạn đạo xem tiếp video của buổi thảo luận về **Những Lời Giáo Huấn của Đức Tổ Sư & Đức Thầy về Pháp Niệm Phật** ở Khóa Sống Chung <<Tình Thầy Tận Độ>> vào chiều ngày 28 tháng 12, năm 2023.

Xin quý bạn đạo bấm vào đường link màu xanh có gạch dưới để tiện theo dõi:
[Lời Giáo Huấn về Pháp Niệm Phật](#)

Xin quý bạn đạo tiếp tục đón xem các video kế tiếp vào những tuần sau.

Thành thật cảm ơn sự lưu ý của quý bạn đạo.

Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Hawai'i
Trịnh thị Cẩm Tú

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

Kính nhờ quý bạn đạo thiên hướng tâm cho 2 bạn đạo dưới đây:

1. Ông **ĐỖ VĂN SÂM** sinh 27/10/1938 tại Việt Nam, mất 12/3/2024 tại Redland California, hưởng thọ 87 tuổi được siêu thăng tịnh độ.
2. Ông **Nguyễn Ngọc Dũng** sinh 1955, mất 31/3/2024 tại Vietnam, hưởng thọ 70 tuổi được siêu thăng tịnh độ.